

# Chuẩn Bị Cho Bài 8

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### CHÚNG TA CẢM TẠ CHÚA

Chúng ta phải cảm tạ Chúa vì Người đã ban cho chúng ta quá nhiều. Các em sẽ nhận ra một số ân huệ của Chúa, và tại sao chúng ta cầu nguyện bằng những lời này: "Lạy Cha chúng con". Các em sẽ học về những lời cầu nguyện tạ ơn và nhận ra rằng danh Chúa là thánh.



### Một Thời Điểm Để Tạ Ôn

Phụ huynh và con cái cùng viết về một thời gian gia đình phải cảm tạ Chúa về ơn nào đó, và kết thúc bằng một lời nguyện tạ ơn.

### Nói Với Chúa

Hằng ngày Chúa muốn chúng ta nói chuyện với Người. Trong tuần này, gia đình cầu nguyện về những việc đang xảy ra trong nhà, chẳng hạn, săn sóc cho một con vật bị đau, tìm được công ăn việc làm mới, làm quen với một người bạn mới. Làm sao cho lời nguyện nói lên được những gì quý vị đang quan tâm.

### Tạ Ôn

Có bao giờ phụ huynh và con cái làm một cái rổ hình sừng trâu (cornucopia), trong đó đựng trái cây không? Rổ trái cây này tượng trưng cho những hoa trái chúng ta thu hoạch từ ruộng đất. Giúp con cái dùng giấy thủ công làm một cái rổ hình sừng trâu. Rồi bỏ vào đó những hình vẽ trái cây hay rau củ. Viết trên đó lời nguyện tạ ơn về hoa trái đó.





## Ngày Chúa Nhật

Từ "Thánh Thể" có nghĩa là "tạ ơn", và thánh lễ là lời cầu nguyện tạ ơn. Hãy có tâm hồn tạ ơn khi đi dâng lễ tuần này.

## Trong Tuần

Nhớ cảm ơn Chúa về tất cả những gì Người ban cho bạn và gia đình.

## Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Gia sản của chúng ta trong Âm Nhạc

Một bài hát tạ ơn quen thuộc là bài "Nào Chúng Ta Cùng Tạ Ôn Chúa". Lời của bài ca rút ra từ sách Huấn ca 50:20-24, nguyên gốc bằng tiếng Đức với tựa đề "Nun danket alle Gott". Bài thánh ca có lẽ bắt đầu từ năm 1636. Tác là Johann Cruger sáng tác cho ca đoàn nhà thờ St. Nicholas (Lutheran) tại Bá-ling thế kỷ 17. Ông cũng sáng tác một số bài thánh ca nổi tiếng cho mọi thời đại. Catherine Winkworth xuất bản ấn bản tiếng Anh năm 1858.

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Biểu Lộ Lòng Biết Ơn

*Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn.  
Anh ta lại là người Sa-ma-ri.  
Lc 17:16*



Khi Chúa Giê-su chữa lành mười người phong cùi, một người trở lại cảm ơn. Cả mười người cùng xin Chúa Giê-su chữa. Chúa Giê-su hỏi người trở lại cảm ơn Người là chín người kia đâu và tại sao chỉ có một người trở lại cảm ơn.

Trong gia đình chúng ta thường coi nhẹ những gì làm cho nhau. Có bao giờ ta cảm ơn người đã nấu nướng hay đã đưa bao rác ra ngoài không? Có bao giờ phụ huynh cảm ơn con cái đã giúp một tay không? Cảm ơn nhau là một cách cảm ơn Chúa đã ban cho ta gia đình để giúp đỡ nhau từng ngày.